

ฉบับที่ 17/2560

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤศจิกายน 2560

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤศจิกายน 2560 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวตามการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์และการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน ส่วนหนึ่งมาจากมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (ขอปช่วยชาติ) ด้านการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนหดตัวเล็กน้อย สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ด้านอัตราการว่างงานปรับสูงขึ้นเล็กน้อย ส่วนเงินฝากและสินเชื่อของสถาบันการเงิน ณ เดือนตุลาคม 2560 ชะลอลง

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว ทั้งการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ที่ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และการใช้จ่ายสินค้าหมวดไม่คงทน ตามกำลังซื้อโดยรวมที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี แม้รายได้เกษตรกรชะลอลงจากผลกระทบของอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา และปัจจัยสนับสนุนชั่วคราวของมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (ขอปช่วยชาติ) ที่จูงใจให้ใช้จ่ายมากขึ้น ส่งผลให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับดีขึ้นเล็กน้อย สอดคล้องกับการบริการด้านท่องเที่ยวที่ขยายตัว จากรายได้บริการหมวดโรงแรมและรีสอร์ท สะท้อนจากอัตราการเข้าพักแรมที่ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 60.9 และจำนวนผู้โดยสารผ่านเข้าออกท่าอากาศยานที่เพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้บริการหมวดเกสต์เฮาส์ และบริการหมวดอาหารหดตัว

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวเล็กน้อย โดยภาคก่อสร้างในเขตเทศบาลหดตัวตามการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์ ขณะที่การก่อสร้างเพื่อการบริการยังขยายตัวดี ด้านการก่อสร้างนอกเขตเทศบาลยังขยายตัว สอดคล้องกับภาวะอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวมที่เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวในบางพื้นที่ สะท้อนจากยอดโอนที่เพิ่มขึ้น ด้านการลงทุนของกิจการขนาดใหญ่ยังขยายตัวต่อเนื่องในธุรกิจพลังงานทดแทน และกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร

การใช้จ่ายภาครัฐ เป็นแรงส่งสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเดือนนี้ การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดยรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ส่วนรายจ่ายงบลงทุนเพิ่มขึ้นตามหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรมทางหลวง

รายได้เกษตรกร ชะลอตัว ตามผลผลิตสินค้าเกษตรที่หดตัว จากปริมาณฝนที่มากและแหล่งเพาะปลูกสำคัญประสบภัยน้ำท่วมในช่วงก่อนหน้า ทำให้ผลผลิตลดลง ทั้งข้าวนาปี มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กอปรกับปริมาณผลิตปศุสัตว์ชะลอตัว ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรโดยรวมขยายตัว ตามราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิและข้าวเปลือกเจ้า 15% จากคำสั่งซื้อต่างประเทศที่มีอย่างต่อเนื่อง และผู้ส่งออกไทยทยอยส่งมอบให้กับประเทศคู่ค้า ด้านราคามันสำปะหลังขยายตัว จากผลผลิตออกสู่ตลาดต่ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงแป่งมันและลานมัน ขณะที่ราคายางพาราหดตัว ตามสต็อกของจีนที่ยังอยู่ในระดับสูงสำหรับราคาข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปศุสัตว์ ยังหดตัว

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว ตามการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษที่ขยายตัวต่อเนื่อง ตามความต้องการจากต่างประเทศเป็นสำคัญ และการผลิตเครื่องตัดที่มีแอลกอฮอล์ที่กลับมาขยายตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานต่ำในปีก่อน ขณะที่การผลิตน้ำตาลทรายขาวหดตัวต่อเนื่องตามการส่งออก

มูลค่าการค้าผ่านแดน ขยายตัว จากการส่งออกเป็นสำคัญ โดยการส่งออกไปเวียดนามขยายตัวจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลไม้ และผ้าฝ้าย สำหรับการส่งออกไปจีนตอนใต้ยังขยายตัวในเกณฑ์ดี จากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้านการส่งออกไปกัมพูชาขยายตัวจากเครื่องตัด ขณะที่การส่งออกไป สปป. ลาวปรับตัวดีขึ้น จากน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องสำอาง และวงจรพิมพ์ ด้านการนำเข้าชะลอตัวจากการนำเข้าไฟฟ้า ปุ๋ย ไทโรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์จาก สปป. ลาว ที่ลดลงเป็นสำคัญ

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.72 สูงขึ้นจากเดือนก่อน ตามราคาพลังงาน โดยเฉพาะราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายน **สำหรับอัตราการว่างงาน** ปรับฤดูกาลสูงขึ้น โดยผู้จ้างงานทำในภาคการค้าปรับลดลง ขณะที่ผู้จ้างงานทำในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรอื่น ๆ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ภาคการเงิน ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนตุลาคม 2560 ชะลอลงจากเดือนก่อน ทั้งธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากผลของฐานสูงในปีก่อน ตามการโอนเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่สถาบันการศึกษา ด้านยอดสินเชื่อคงค้างขยายตัวจากวิสาหกิจขนาดย่อมในธุรกิจขายส่งวัสดุก่อสร้างทางการเกษตร และเป็นสินเชื่อประเภทเงินให้กู้และเงินเบิกเกินบัญชี ขณะที่ตัวเงินชะลอตัว

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29 ธันวาคม 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค
โทร. 0-4391-3542, 0-4391-3546
E-mail: WatcharR@bot.or.th
ChotipaK@bot.or.th